



BẢN TIN

THÔNG BÁO NỘI BỘ

HUYỆN ỦY YÊN DŨNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12 - 2023



KỶ NIỆM

77

NĂM

NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

(19/12/1946 - 19/12/2023)

**PHÁT HUY TINH THẦN NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ
KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2023**



Đ/c Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đ/c Thạch Văn Chung-TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa thôn Thanh Vân, xã Đức Giang nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam



Các đ/c lãnh đạo tỉnh, huyện chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 một số nhà trường trên địa bàn huyện

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Quynh con người dưới chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta là bảo đảm tất cả các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; bảo đảm cả quyền cá nhân và quyền tập thể; bảo đảm tự do và công bằng, bình đẳng, quyền con người thống nhất với quyền công dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp cận vấn đề quyền con người xuất phát từ truyền thống dân tộc Việt Nam và bối cảnh thực tiễn cụ thể của đất nước, đồng thời, kế thừa tinh hoa tư tưởng quyền con người trên thế giới, đặc biệt là vận dụng sáng tạo tư tưởng giải phóng con người và xã hội của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trên cơ sở đó, Người đã đưa ra những luận điểm mới, sâu sắc và toàn diện về quyền con người, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể ở Việt Nam. Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người thể hiện:

Một là, thực hiện quyền con người trên nền tảng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. Trong những năm bốn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra một chân lý phổ biến là: Độc lập cho dân tộc là điều vô cùng quý giá, là tiền đề tiên quyết để giải phóng con người, bảo đảm quyền con người. Người cho rằng, giành được độc lập dân tộc rồi thì phải xây dựng



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp bồi dưỡng văn hóa của bà con lao động ở khu Lương Yên, thành phố Hà Nội (ngày 27/3/1956)

chủ nghĩa xã hội, bởi chủ nghĩa xã hội không chỉ là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại, mà còn tạo cơ sở để hiện thực hóa quyền con người một cách toàn diện. Xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa chính là để cho nhân dân lao động có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hưởng công bằng; con người thực sự được giải phóng về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, có điều kiện để thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần. Người viết: “Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ” và “nếu nước độc lập mà dân không

hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Hai là, tiếp cận vấn đề quyền con người trong mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. *Về lý luận*, quyền con người mang tính tự nhiên - xã hội của bản chất con người, thể hiện lý tưởng giải phóng - phát triển con người toàn diện và tự do. *Về thực tiễn*, Đảng và Nhà nước có vai trò quan trọng trong thực hiện quyền con người; đồng thời, bảo đảm quyền con người luôn có tính đặc thù về xã hội, như truyền thống văn hóa dân tộc, trình độ sản xuất vật chất - tinh thần của xã hội, các quyền con người có mối quan hệ biện chứng với nhau.

Trong *Bài nói chuyện tại Hội* 

☞ *ngợi sản xuất cứu đời năm 1955*, Người chỉ rõ: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ ta có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Ngay khi cách mạng thành công, chỉ một ngày sau khi đọc *Tuyên ngôn độc lập*, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 3/9/1945), Người đã chỉ ra 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó có nhiệm vụ ban hành hiến pháp để bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân và đề nghị tổ chức sớm nhất cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai, gái đủ 18 tuổi trở lên đều được quyền ứng cử và bầu cử theo luật định không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo và giống nòi. Bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta do Người trực tiếp làm trưởng ban soạn thảo đã được Quốc hội thông qua ngày 9/11/1946, trong đó xác định: “Bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân” là một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp. Hiến pháp năm 1946 đã dành cả chương II nói về “quyền lợi và nghĩa vụ công dân” gồm 18 điều cụ thể quy định các quyền dân sự, chính trị cũng như các quyền về kinh tế, văn hóa và xã hội...

Ba là, để thực hiện quyền con người, cần xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới là con đường giải phóng nhân loại khỏi bị áp bức, bóc lột và mang lại các quyền con người cơ bản cho đa số nhân dân lao động. Người nói: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” và “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ”. Vì thế, Người chỉ rõ: “Dân là chủ thì Chính phủ phải là đầy tớ. Làm việc ngày nay không phải là để thăng quan, phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”. Đây chính là tư tưởng thể hiện sinh động và sâu sắc truyền thống đề cao vai trò nhân dân, quyền tự chủ của dân tộc Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong tác phẩm *Đường Cách mệnh*, Người chỉ rõ: Nhà nước Việt Nam dân chủ kiểu mới là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cơ sở xã hội của nhà nước đó là toàn thể dân tộc Việt Nam, dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là *trách nhiệm của dân*.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là *công việc của dân*.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương *do dân cử ra*.

Đoàn thể từ Trung ương đến xã *do dân tổ chức nên*.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng *đều ở nơi dân*”

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm quyền con người, cần xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - nhà nước đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ngắn gọn, súc tích, giản dị, dễ hiểu:

Nhà nước của nhân dân: Là nhà nước trong đó nhân dân là chủ, là người có địa vị cao nhất, có quyền lực cao nhất và có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến vận mệnh dân tộc, đất nước. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 1946: “Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.

Nhà nước do nhân dân: Nghĩa là nhà nước đó do nhân dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình, nhân dân làm chủ, nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để Nhà nước hoạt động và nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước.

(Xem tiếp trang 4)

TỔ DÂN VẬN CỘNG ĐỒNG TIÊU BIỂU

Tuy mới hình thành được một thời gian ngắn, song các tổ dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã và đang phát huy được vai trò quan trọng của mình trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và Tổ dân vận cộng đồng thôn Chùa, xã Tiến Dũng là một trong những tổ dân vận cộng đồng tiêu biểu của huyện.

Thôn Chùa nằm ở phía Đông nam xã Tiến Dũng, có tổng diện tích tự nhiên là 108 ha với 336 hộ với 1.312 nhân khẩu. Kế thừa kết quả hoạt động của Tổ dân vận trước đây và hiệu quả của mô hình Tổ Covid cộng đồng đã phát huy sức mạnh của Nhân dân thôn Chùa trong chiến thắng dịch Covid -19; thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, ngày 16/3/2023, Tổ Dân vận cộng đồng thôn Chùa, xã Tiến Dũng đã được thành lập với tổng số 11 thành viên.

Sau khi được thành lập, Tổ đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên (gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, trưởng các chi hội đoàn



Tổ Dân vận cộng đồng thôn Chùa, xã Tiến Dũng tham gia giám sát công trình xây dựng trên địa bàn thôn

thể và người có uy tín trong thôn). Tổ Dân vận cộng đồng thôn Chùa đã thành lập 07 nhóm Dân vận cộng đồng, được phân công phụ trách tới các hộ gia đình trong thôn. Các thành viên đều là những người tiêu biểu, có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, am hiểu pháp luật, có uy tín, có tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng, sử dụng được điện thoại thông minh. Chỉ đạo các nhóm lập danh sách thành viên từng gia đình, thành lập nhóm zalo gồm đại diện thành viên các hộ để trao đổi thông tin hai chiều. Ở mỗi tổ

đều có thành viên là đại diện lãnh đạo thôn hoặc trưởng hội, đoàn thể để nắm bắt thông tin từng ngõ, xóm.

Từ khi được thành lập đến nay, Tổ Dân vận cộng đồng thôn Chùa đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả, thôn đã vận động đạt 100% người dân trong thôn hưởng ứng đầy đủ 03 cuộc vận động nhân đạo, từ thiện do cấp trên phát động. Thôn cũng đã phát động 02 cuộc

☞ vận động, trong đó ủng hộ thiếu nhi nhân dịp tổ chức trại hè hằng năm được trên 28 triệu đồng, ủng hộ các hoạt động TĐTT của thôn được trên 10 triệu. Tích cực tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đến nay đã có gần 80% người chết được đem đi hỏa táng, đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 99,2%; tỷ lệ người dân cài đặt định danh điện tử 925/926 người.

Đặc biệt, Tổ tăng cường vận động Nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Bộ TV Tỉnh ủy; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án, công trình. Kết quả, năm 2023 vận động 45/45 hộ gia đình có tuyến đường ĐH5B kéo dài đi qua thực hiện kê khai theo đúng thời gian quy định của cấp trên.

Cùng với đó, Tổ Dân vận cộng đồng thôn đã phối hợp tổ chức cho Nhân dân tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường. Kết quả, thôn đã xây dựng được cánh đồng mẫu với quy mô 32,4ha; tổng diện tích cây lúa hằng năm 58,40 ha; năng suất lúa bình quân 62 tạ/ha; sản lượng thóc đạt 765 tấn, lương thực bình

quân 600 kg/người/năm; diện tích hoa màu 15ha luân canh 3 vụ/năm như trồng cây dưa hấu, cây ngô và các cây hoa màu khác cho thu nhập cao bình quân 297 triệu đồng/ha/năm; thu nhập từ cây lúa và cây hoa màu trên 10 tỷ đồng/năm. Duy trì đàn trâu, bò hằng năm là 85 con; đàn lợn 500 con; đàn dê 15 con; có 07 hộ gia đình chăn chim bồ câu và đàn gia cầm, thủy cầm trên 25.000 con. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 2,2 ha. Sản lượng cá ước đạt hàng năm 6 tấn/năm. Tổng giá trị chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản ước đạt 11 tỷ đồng. Vận động đóng góp kinh phí lắp 05 Camera an ninh trên các đường chính trong thôn...

Tổ còn thường xuyên nắm và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân nơi cư trú đến cấp ủy, chính quyền; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhân dân. Kết quả, nhiều năm nay thôn không có đơn thư khiếu kiện.

Với những kết quả bước đầu trên, Tổ Dân vận cộng đồng thôn Chùa xã Tiến Dũng đã được các cấp, ngành ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2023./.

TƯ TƯỞNG...

(Tiếp theo trang 2)

Nhà nước vì nhân dân:
Nhà nước đó luôn phục vụ cho lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Trong nhà nước đó, cán bộ là “công bộc” của dân. Nên việc gì có lợi cho dân dù nhỏ mấy cũng phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ mấy cũng phải hết sức tránh. Cán bộ của nhà nước phải là những người biết đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân, bảo vệ nhân dân và không được vi phạm đến các quyền con người và quyền công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình.

Xây dựng nhà nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước ấy có nhiệm vụ xóa bỏ mọi sự nghèo khổ, bất công, bất bình đẳng và mang lại tự do cho nhân dân lao động.

Như vậy, có thể thấy, nội dung quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh được phát triển rất phong phú cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra một hệ thống về quyền con người theo quan điểm khoa học và cách mạng./.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY THÁNG 11/2023

* Trong lĩnh vực xây dựng Đảng

Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước như: 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023), kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII)..., cấp phát bản tin thông báo nội bộ đến các chi, đảng bộ trực thuộc làm tài liệu sinh hoạt hàng tháng. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện và Lực lượng đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội từ huyện đến cơ sở. Tổ chức mở được 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 469 học viên.

Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn theo Công văn số 2207-CV/BTCTU ngày 02/11/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện; công tác phát triển đảng viên trong toàn đảng bộ huyện. Trong tháng, đã thực hiện trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 cho 111 đồng chí; tổ chức kết nạp 53 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị, cho ra khỏi Đảng 07 đảng viên. Tiếp nhận 11 đảng viên chuyển đến đảng bộ huyện, giới thiệu 07 đảng viên chuyển đi; tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nội bộ 11 đảng viên. Tổng số đảng viên của đảng bộ huyện tính đến nay là 7.489 đảng viên.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát

và thi hành kỷ luật Đảng theo kế hoạch. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức giám sát theo Điều lệ Đảng việc kê khai tài sản đối với 09 đảng viên. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung triển khai hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết số 148-NQ ngày 27/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các Đề án do ngành dọc cấp trên phát động; tích cực tham gia các Cuộc vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; quan tâm làm tốt công tác Quy chế dân chủ, công tác dân vận quần chúng, phối hợp nắm tình hình dư luận, tình hình đời sống tư tưởng của nhân dân để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm trong nhân dân. Trong tháng, toàn huyện đã tiếp 68 lượt, 73 người, phản ánh 61 vụ việc. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục phát huy tính hiệu quả, chất lượng trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11.

* Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội

Trong tháng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 204.876 triệu đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 170.368 triệu đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 (giá so sánh 2010) ước đạt 1.854,244 tỷ đồng tăng 17,25% so với cùng kỳ. Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa, triển khai kế hoạch sản

☞ xuất vụ đông năm 2023, toàn huyện thu hoạch được 6.395ha lúa mùa, đạt 100% diện tích gieo cấy. Sản xuất cây trồng vụ đông được 1.410ha/1.670ha, đạt 84,4% Kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023; lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện có thêm xã Cảnh Thụy được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; Chủ tịch UBND huyện đã quyết định công nhận 09/14 thôn đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Tiếp tục hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ, tham gia đánh giá phân hạng chương trình OCOP (đợt 2) năm 2023 theo quy định. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; trong tháng trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ cháy rừng trên địa bàn xã Nội Hoàng, Yên Lư gây thiệt hại 0,4 ha rừng trồng.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, phối hợp tổ chức lập quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng đến năm 2045, trong đó bao gồm toàn bộ diện tích huyện Yên Dũng. Tổ chức xin ý kiến tham gia đối với Đề án, Chương trình, Báo cáo, Quy chế thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng đối với 04 dự án; Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 dự án thương mại. Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục đầu tư 07 dự án khu đô thị, khu dân cư. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng dự án; cho phép thực hiện công tác Giám định chất lượng, tình trạng công trình; cho phép thay đổi Ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn thực hiện dự án; cho phép điều chỉnh ranh giới thực hiện dự án: Xây dựng một số trục giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc đầu tư xây dựng các công trình đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập phường của các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường. Đơn đốc đơn vị chủ đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng huyện, đơn vị GPMB các công trình giao thông trọng điểm của huyện như: Tuyến ĐH.5B, tuyến ĐT.398, QL.17, đường nối ĐT.299-293; đẩy nhanh tiến độ triển khai GPMB, để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch của UBND huyện.

Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao công tác GPMB các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng sản; thực hiện cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện được 207 giấy chứng nhận, tổng diện tích 92.603,6 m².

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành kế hoạch diễn tập chiến đấu xã Đông Việt, Cảnh Thụy trong khu vực phòng thủ năm 2023. Chỉ đạo các xã, thị trấn sơ tuyển nghĩa vụ năm 2024. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 03 vụ 03 đối tượng trộm cắp tài sản; 01 vụ 01 đối tượng tàng trữ hàng cấm, thu giữ 14,3kg pháo nổ; 01 vụ 01 đối tượng môi giới mại dâm, 04 đối tượng mua bán dâm. Khởi tố 01 vụ 01 bị can về tội Trộm cắp tài sản; 01 vụ 01 bị can về tội tàng trữ hàng cấm; 02 vụ 02 bị can về tội hiếp dâm; 01 vụ 01 bị can về tội môi giới mại dâm. Xảy ra 01 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác đào tạo việc làm, văn hoá, giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm./.

PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC ĐỂ XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Phát huy truyền thống quý báu của ngành, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Yên Dũng luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ủy ban MTTQ huyện luôn chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, tăng cường rà soát nhu cầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát các hoạt động của cơ quan quản



Lãnh đạo MTTQ tỉnh, huyện thăm và tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện

lý nhà nước. Đồng thời, phát huy hiệu quả Trang Fanpage “MTTQ huyện Yên Dũng” để kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm phát sinh trong thực tiễn. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 142 buổi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở lắng nghe ý kiến nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tạo điều kiện cho người dân được tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp với các cấp ủy Đảng, chính quyền trên tinh

thần tâm huyết, trách nhiệm và xây dựng; góp phần làm tăng lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 với một số hoạt động như: Phối hợp tổ chức tuyên truyền 172 buổi; hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đối với 03 xã đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Vận động người dân hiến trên 2.135 m² đất để làm đường

☞ giao thông nông thôn; vận động nhân dân đóng góp 1.185 triệu đồng; vận động nhân dân tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu dân cư, nơi công cộng được 1.234 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương có 67.438 lượt người tham gia, đã nạo vét, khơi thông 653 km kênh mương, cống rãnh; thu gom 1.319 m³ rác thải; dọn vệ sinh 2.169 km đường làng ngõ xóm; tiếp tục trồng, chỉnh trang và chăm sóc con đường hoa, con đường “Sáng- Xanh- Sạch đẹp-An toàn”; xây dựng, gắn biển, duy trì hoạt động 155 mô hình cánh đồng không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 222 con đường, ngõ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường tại các thôn, TDP... Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội như Vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo” được 5.226 suất = 2.920.400.000 đồng; Quà cho hội viên Hội người mù, hội viên phụ nữ nghèo, đối tượng trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; NNCD da cam/ diôxin, người già cô đơn và các đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt... 3.213 suất = 1.673.400.000 đồng; Quà cho cán bộ công nhân viên chức LĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt: 390 suất x = 195.000.000 đồng; Vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa

được 50 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng... Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với nhiều hoạt động ở các cấp và thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” như: Gạo thơm Yên Dũng, gôm làng Ngòi, tương Trí Yên, mây tre đan Lãng Sơn, mộc dân dụng làng mộc Đông Thượng, xã Lãng Sơn, mộc dân dụng xã Đức Giang, sản xuất rau an toàn xã Cảnh Thụy, Tư Mại, Tiến Dũng, Trí Yên... Đây mạnh triển khai tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế” với mục tiêu mỗi xã, thị trấn đăng ký xây dựng từ 1-2 mô hình...

Ủy ban MTTQ các cấp luôn phát huy dân chủ, tập hợp, phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong xã hội, trong các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp Lễ Giáng sinh MTTQ phối hợp với HĐND - UBND và các ban ngành của huyện đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các hộ đạo trị giá 30 triệu đồng. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với HĐND- UBND các ban, ngành, đoàn thể ở xã,

thị trấn có hộ đạo tổ chức đến thăm, tặng quà chúc mừng hộ đạo và các chức sắc tiêu biểu, gia đình có công trị giá 10.600.000 ngàn đồng.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đầu năm 2022 đến nay đã kiện toàn 04 ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện, 02 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã; 35 ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã và 23 trường ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội. MTTQ các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể thấy, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Yên Dũng đã huy

(Xem tiếp trang 12)

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20- NQ/TW, NGÀY 16/6/2022 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác xã hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; dựa trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, mang lại lợi ích cho các thành viên và xã hội; không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn có đóng góp quan trọng trong phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn...

Trong thời gian qua, UBND huyện đã nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó thành lập Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện và chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng



Sản xuất và sơ chế nông sản tại HTX Rau sạch Yên Dũng

đầu để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành. Đồng thời thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình số 38-Ctr/TU, Kế hoạch số 641/KH-UBND tại các xã, thị trấn với quy mô sâu rộng, nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập

thể, coi trọng lợi ích của thành viên, sự hợp tác, liên kết, trợ giúp lẫn nhau, hướng đến làm giàu cho từng thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện phát triển kinh tế tập thể.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 77 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác hoạt động hiệu quả như HTX Rau sạch Yên Dũng áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, chất lượng như

☞ VietGap, Global Gap; sản phẩm tinh bột nghệ, tinh bột củ sen... của HTX Nông nghiệp sạch Thùy Dương được sản xuất công nghệ hệ thống sấy lạnh hiện đại... doanh số so với các năm trước tăng từ 20-22%, được người tiêu dùng đánh giá cao về mẫu mã và chất lượng; có 25 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp; một số HTX hoạt động hiệu quả như: HTX dịch vụ, sản xuất và kinh doanh sản phẩm tương Tiên La; HTX rượu Linh Sơn... Các HTX đang hoạt động tốt đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nâng cao đời sống người dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Các HTX làm tốt chức năng hướng dẫn sản xuất, dịch vụ cho hộ thành viên, cùng với Nhà nước và nhân dân đầu tư giao thông, thủy lợi, xây dựng... nhằm tạo việc làm giúp thành viên HTX tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và lợi ích tập thể, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, xóa đói giảm nghèo...

UBND huyện tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Duy trì chính sách phát triển nguồn nhân lực như tích

cực phối hợp với Liên minh HTX tỉnh cử cán bộ đi đào tạo và mở các lớp bồi dưỡng tại địa phương nhằm nâng cao năng lực, nhận thức các thành viên trong các HTX; xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, bền vững cho khu vực kinh tế tập thể. Số lượng cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ sơ cấp lý luận chính trị, có trình độ cao đẳng, đại học ngày càng tăng lên; các cán bộ chủ chốt HTX tham gia tích cực tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ... Thực hiện tốt chính sách đất đai như tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho hộ nông dân thực hiện "dồn điền, đổi thửa", góp phần tạo điều kiện để các HTX phát triển sản xuất hàng hóa với quy mô lớn... Thực hiện tốt chính sách tài chính, tín dụng, chính sách khoa học - công nghệ và các chính sách về hỗ trợ thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu thị trường...

Có thể thấy các hợp tác xã nông nghiệp trong những năm qua đã phát huy vai trò quan trọng là đầu mối cho bà con nông dân trong việc cung ứng đầu vào sản xuất như: Dịch vụ thủy nông, cung ứng vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, dịch vụ môi trường,... Chương trình mỗi

xã một sản phẩm (OCOP) đã trở thành một phong trào sản xuất có sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực nông nghiệp nông thôn của huyện nhà. Giúp khơi dậy nhu cầu sản xuất sản phẩm nông nghiệp mang đặc trưng, lợi thế vùng, miền và khai thác được những tiềm năng, nội lực trong nhân dân. Từng bước đưa các sản phẩm tiềm năng, đặc trưng của địa phương thành các sản phẩm tiêu chuẩn OCOP ở mỗi địa phương. Đến nay số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 13 sản phẩm; qua kiểm tra đánh giá các sản phẩm sau khi tham gia chương trình OCOP các sản phẩm đều có đầy đủ những minh chứng rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, mẫu mã bao bì, tem truy xuất được quan tâm...

Trong thời gian tới, huyện định hướng đổi mới về tổ chức và hoạt động của HTX đảm bảo đúng theo nguyên tắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém; phát triển đa dạng các loại hình HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển HTX nông nghiệp đa ngành nghề gắn với các vùng nguyên liệu. Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với nhu cầu, lợi ích của các thành viên; tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm.../.

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ SAU THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 02-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của con người, xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu của ngành chức năng và sự tham gia phối hợp tích cực của người dân, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau:

Một là, công tác PCCC và CNCH chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy được vai trò tham mưu, hướng dẫn và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và sự tham gia tự giác, tích cực của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị cơ sở, hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân.



Tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023

Hai là, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC và CNCH có vai trò rất quan trọng; phải có nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp để mọi tổ chức và công dân nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong đời sống xã hội, tạo được ý thức thường trực về phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng.

Ba là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đối với công tác PCCC và CNCH.

Bốn là, việc thực hiện công tác PCCC và CNCH phải đồng bộ trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị đảm bảo sự phát triển bền vững; tăng cường đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng về lực lượng, trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH cho lực lượng PCCC nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn về PCCC và CNCH; thường xuyên duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, khu dân cư tập trung và các công trình... Kịp thời biểu dương, khen thưởng

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định trong thời gian tới cần thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cho mọi tầng lớp nhân dân. Chú trọng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền được thường xuyên, đổi mới, thiết thực hiệu quả nhất là kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm và xử lý tình huống cháy. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể là đến đến ngày 31/12/2023 có 100% hộ gia đình trên địa bàn có ít nhất 01 người được tuyên truyền về PCCC và mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy. Tuyên truyền vận động người dân cài app “Báo cháy 114” và quan tâm Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở về PCCC của địa phương; đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với hệ thống hạ tầng giao thông, nguồn nước, cấp điện, thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra về công tác PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ, nhất là tại khu dân cư, nhà ở nhiều

căn hộ, nhà trọ, trung tâm thương mại, chợ, rừng...

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng, gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH; triển khai nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn Phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, phấn đấu 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ trên địa bàn huyện tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC; 100% các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được đều có “Điểm chữa cháy công cộng”.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tập trung hỗ trợ trang cấp cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn năm 2030”; Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trên địa bàn huyện./.

PHÁT HUY...

(Tiếp theo trang 8)

động được sức mạnh của toàn dân, đưa các phong trào thi đua và cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, tiếp tục cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Yên Dũng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đồng thời tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng huyện Yên Dũng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO KẾ HOẠCH SỐ 89-KH/TU, NGÀY 14/6/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Với mục đích quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm, thiết thực, hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, Kế hoạch số 89-KH/TU và Kế hoạch số 41/KH-UBND, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của GDNN trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm bền vững cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện... UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045



Học viên lớp học nghề Điện dân dụng

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đào tạo và hiệu quả của GDNN; nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Dũng; tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,

phù hợp với các định hướng có liên quan và điều kiện thực tế của huyện; cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2025: Có trên 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận kết quả đào tạo đạt 36%; trong đó đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho trên 40% lực

(Xem tiếp trang 15)

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN THAM GIA PHÁT HIỆN, CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN, HÌNH ẢNH PHẢN ÁNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò to lớn của Nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, TTATGT, trong đó chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm TTATGT cho các cơ quan chức năng kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND phát động phong trào “*Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông*” với một số nội dung trọng tâm sau:

Đối tượng tham gia gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Nội dung hướng dẫn cách thức ghi nhận, cung cấp thông tin: (1) Hướng dẫn Nhân dân phương pháp ghi nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm:



Cán bộ Công an huyện tuyên truyền Luật An toàn giao thông tại Trường THPT Yên Dũng số 2

Trích xuất camera giám sát hành trình, sử dụng điện thoại thông minh quay video clip, chụp ảnh về hành vi vi phạm; thời gian (ngày, giờ) phát hiện vi phạm; tuyến đường, địa điểm xảy ra vi phạm; biển số phương tiện, đặc điểm của phương tiện (loại xe, màu sơn...); chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu xác định được) và các thông tin khác có liên quan. (2) Sau khi ghi nhận được thông tin về hành vi vi phạm, quần chúng Nhân dân liên hệ, phản ánh trực tiếp với lực

lượng Công an để tiếp nhận, xử lý tin; đồng thời, cung cấp thông tin về tên tuổi, số Căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người cung cấp (để đảm bảo tính chính danh; lực lượng Công an có trách nhiệm bảo đảm bí mật đối với danh tính của người cung cấp tin) để phục vụ công tác thông tin, phản hồi (nếu cần thiết).

Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh: Công an huyện Yên Dũng (Công an huyện; Công an xã, thị trấn) là đầu mối thực hiện công tác

tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm TTATGT, trong đó: (1) Sau khi tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân cung cấp về các hành vi vi phạm tiến hành thực hiện đầy đủ trình tự về tiếp nhận và xử lý thông tin theo quy định, thông báo trực tiếp cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông để kiểm tra, kiểm soát hoặc tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm. (2) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tạo sức lan tỏa; phản hồi kết quả xử lý (*đối với nguồn cung cấp thông tin đảm bảo xác định chính xác được danh tính*); đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, mục đích chống phá, tiêu cực. (3) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp giữ bí mật về thông tin của người phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu; áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu.

Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban cơ quan chuyên môn, các ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm; trong đó giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào của cơ quan, đơn vị; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định./.

TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 13)

lượng lao động. Toàn huyện có khoảng 05 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN.

Phấn đấu đến năm 2030: Có trên 50% học sinh tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận kết quả đào tạo đạt trên 40%; trong đó đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng trên 50% lực lượng lao động. Toàn huyện duy trì có khoảng 05 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN.

Phấn đấu đến năm 2045: Có trên 55% học sinh tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận kết quả đào tạo đạt trên 50%. Toàn huyện tiếp tục duy trì có khoảng 05 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về GDNN

Hai là, rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác GDNN

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác GDNN

Bốn là, chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng trong hoạt động GDNN, đánh giá theo chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Năm là, gắn kết GDNN với thị trường lao động và giải quyết việc làm

Sáu là, ưu tiên ngân sách nhà nước và thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho GDNN.

Bảy là, Hội nhập quốc gia và quốc tế trong GDNN./.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Năm 2023, Toà án nhân dân huyện thụ lý số lượng án phải giải quyết cao hơn so với mức trung bình của Toà án nhân dân tối cao quy định, cùng với đó các vụ án tính chất ngày càng phức tạp. Song, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, đặc biệt tích cực triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vi Công Lý” do Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao phát động, kết thúc năm 2023, toà án nhân dân huyện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, góp phần giáo dục công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Từ đầu năm đến nay Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 749 vụ, việc (tăng 164 vụ so với năm 2022); chuyển hồ sơ theo thẩm quyền 22 vụ việc, còn phải giải quyết 727 vụ việc. Ngoài ra đơn vị còn giải quyết 34 hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách của án treo, 04 hồ sơ xét miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; trong đó: thụ lý và giải quyết 136/240 bị cáo của án hình sự (tăng 60 vụ so với cùng kỳ năm 2022); thụ lý và giải quyết 496 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, (tăng 104 vụ việc so với năm 2022). Cùng với đó, trong năm 2023, đơn vị đã tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm và 83 phiên tòa trực tuyến.

Kết quả, Toà an huyện đã giải quyết xong 715 vụ việc, còn đang giải quyết 12 vụ việc, tỉ lệ giải quyết đạt 98,3%. Trong đó: đưa ra xét xử 260 vụ, việc; trả hồ sơ để điều tra bổ sung: 11 vụ; đình chỉ giải quyết 165 vụ, việc; hòa giải thành theo luật tố tụng 179 vụ; hoà giải thành theo Luật Hoà giải và đối thoại tại Toà án: 100 vụ. Các vụ án đều được giải quyết, xét xử trong thời hạn luật định, việc xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật,



Toà án Nhân dân huyện xét xử vụ án “Cướp tài sản”

không có án oan sai hay bỏ lọt tội phạm, không có án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án. Đặc biệt, trong năm 2023, toà án huyện đã hoà giải thành 100 đơn/416 đơn theo Luật hoà giải đối thoại tại Toà án, đạt 24,03%. tổng số vụ, việc hòa giải, đối thoại thành theo Luật hoà giải đối thoại và theo các luật tố tụng là 430/879 vụ việc, tỉ lệ hoà giải theo Luật hoà giải đối thoại và theo các luật tố tụng đạt 49 % ; tổng số vụ việc hòa giải, đối thoại thành theo luật tố tụng là 330 vụ/463 vụ việc, đạt tỉ lệ 71,2 %. Tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là cao so với các huyện trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, năm 2024, Tòa án nhân dân huyện phấn đấu giải quyết, xét xử đạt 98% án hình sự, các loại án khác giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên. Đảm bảo chất lượng xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán, không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không có án tuyên không rõ ràng. Phấn đấu giải quyết 100% các loại án trong hạn luật định, không để án quá hạn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và mọi công dân./.

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CẢI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Cải nghiện ma túy không chỉ giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng mà còn là điều kiện để xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần hạn chế tiêu cực và các loại tội phạm nảy sinh. Yên Dũng tuy không phải là điểm nóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về ma túy và cai nghiện ma túy, song trên địa bàn huyện vẫn tồn tại những đối tượng nghiện ma túy cần phải thực hiện các biện pháp cai nghiện. Tuy nhiên hiện nay công tác quản lý người nghiện và sau cai nghiện tại cộng đồng vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo thống kê của UBND huyện, từ năm 2022 đến nay, huyện đã vận động, tư vấn người nghiện ma túy đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được 12 trường hợp, cấp xã đã vận động quyết định được 05 trường hợp và có 03 người nghiện đã đến Trung tâm Y tế huyện để điều trị cắt cơn... Trong 2 năm 2022 và 2023, UBND huyện đã giao Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện tiếp nhận, thẩm định và chuyển đến Tòa án nhân dân huyện 27 hồ sơ cai nghiện bắt buộc; tuy nhiên đến nay còn 10 hồ sơ cai nghiện bắt buộc đã có quyết định của Tòa án nhưng chưa đưa được đối tượng đến Cơ sở cai nghiện (do Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hết giường điều trị)... Số người hoàn thành các chương trình cai nghiện ma túy bắt buộc: 03 người...

Trong công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, ý thức tự nguyện đăng ký tham gia cai nghiện của người nghiện còn chưa cao, tránh tiếp xúc với mọi người đến tư vấn, vận động dẫn đến việc lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn. Tâm lý của người nghiện và gia đình người nghiện không muốn công khai tình trạng nghiện, người nghiện chưa nhận thức rõ và đầy đủ,



Ảnh minh họa

không vượt qua được cám dỗ của ma túy nên chưa tự nguyện viết đơn tham gia quá trình cai nghiện. Thêm vào đó, đa số đối tượng nghiện ma túy muốn điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methdone tại Trung tâm Y tế huyện hoặc các cơ sở cai nghiện khác nên không thể lập được hồ sơ đi cai tự nguyện.

Trong công tác lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, lực lượng Công an một số xã, thị trấn chưa thực hiện tốt việc lập hồ sơ quản lý đối tượng nghiện và chưa tham mưu Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc ra quyết định quản lý đối tượng nghiện. Khi đối tượng nghiện đã có quyết định của Tòa án nhưng thời gian chờ đi cai nghiện bắt buộc quá lâu do Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh không xấp xỉ tiếp nhận người nghiện, do vậy tính răn đe cho các đối tượng nghiện ma túy thấp và gây khó cho công tác quản lý.

Trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện, Công an tỉnh chưa giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy tự nguyện cho Công an các huyện, thành phố nên việc chỉ đạo thực hiện theo ngành dọc còn chưa quyết liệt, nhất là lực lượng Công an ở cơ sở. Khi người nghiện ma túy

(Xem tiếp trang 19)

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã được các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tuyên truyền, cảnh báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, 10 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận, giải quyết 32 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền thiệt hại trên 92 tỷ đồng, riêng huyện Yên Dũng thiệt hại trên 05 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nhẹ dạ cả tin, lòng tham, sợ hãi... đã khiến không ít người dân trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Dự báo thời gian tới, tội phạm này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, thủ đoạn, quy mô, tính chất ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.



Một số kịch bản lừa đảo trên không gian mạng phổ biến hiện nay

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của quần chúng Nhân dân và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện (viết tắt là Ban Chỉ đạo huyện) vừa ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các cơ quan như Công an huyện, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và thể thao huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ

chức thành viên, UBND và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tuyên truyền với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhất là: Luật An ninh mạng, Luật Hình sự...

- Những phương thức, thủ đoạn, đặc điểm nhận biết và cách phòng tránh đối với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, tập trung tuyên truyền về: Thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thủ đoạn lợi dụng lòng tham của các cá nhân thông báo 🗉

trúng thưởng lớn để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển tiền; thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản (mạng xã hội Facebook, Zalo...), lập tài khoản mạo danh người khác, tuyển cộng tác viên làm việc online, thủ đoạn lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi video... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tầm quan trọng trong việc bảo vệ các thông tin dữ liệu cá nhân; nâng cao ý thức cảnh giác trong việc cung cấp các thông tin cá nhân cũng như việc xác thực con người trước khi thực hiện việc chuyển tiền bằng hình thức Internet Banking; hậu quả, tác hại của việc: bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, để các đối tượng xấu sử dụng tài khoản ngân hàng của mình phục vụ việc chuyển, nhận tiền, làm đầu ra cho tài sản chiếm đoạt được.

- Kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng chức năng với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong đó, trọng tâm tuyên truyền theo khẩu hiệu “4 không, 2 phải”, gồm:

- “4 không” là:

+ **Không sợ:** Không hoảng sợ khi nhận được điện thoại, tin nhắn, các thông tin mà người lạ mặt gửi đến có nội

dung xấu liên quan đến cá nhân và người thân.

+ **Không tham:** Khi có người lạ gọi điện hoặc gửi tin nhắn thông báo được trúng thưởng hoặc nhận được khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc thì không được tin lời các đối tượng.

+ **Không kết bạn với người lạ:** Khi có người lạ mặt trên mạng xã hội kết bạn làm quen không rõ là ai, mục đích thì không nên kết bạn, bắt chuyện, nhất là không được cung cấp các thông tin cá nhân để đối tượng có thể lợi dụng.

+ **Không làm:** Khi các cá nhân không quen biết yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chuyển tiền thì tuyệt đối không được làm theo.

- “2 phải” là:

+ **Phải thường xuyên cảnh giác:** Chủ động bảo mật các thông tin cá nhân, nhất là các thông tin quan trọng như: Thông tin thẻ căn cước công dân; thông tin tài khoản ngân hàng; thông tin tài khoản mạng xã hội. Cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản mạng xã hội đã kết bạn: Vợ, chồng, con, người thân...

+ **Phải tố giác ngay với cơ quan pháp luật khi có nghi ngờ:** Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hoặc các nội dung nghi ngờ là hoạt động lừa đảo hoặc không có cơ sở khẳng định nội dung thì các cá nhân phải thông báo ngay đến cơ quan pháp luật để được hướng dẫn xử lý./.

MỘT SỐ...

(Tiếp theo trang 17)

đến Trung tâm Y tế huyện để cai nghiện cắt con, thân nhân gia đình người nghiện chưa thật sự quan tâm trong công tác phối hợp, còn y lại cho cán bộ Trung tâm Y tế huyện về những công việc cá nhân liên quan đến người nghiện.

Đối với việc quản lý sau cai nghiện ma túy, Chủ tịch UBND một số xã, thị trấn chưa thực hiện tốt việc phân công, chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác tham mưu ban hành quyết định quản lý sau cai khi đối tượng nghiện có giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, không báo cáo đến các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác quản lý các đối tượng nghiện, đối tượng phạm tội về ma túy, đối tượng sau cai nghiện còn nhiều khó khăn, bộc lộ những hạn chế như tình trạng tái nghiện, khó hòa nhập cộng đồng, không tham gia các lớp học nghề...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của bản thân đối tượng nghiện ma túy; đồng thời là sự phối hợp có hiệu quả của các cấp cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương./.

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUÝ III/2023

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, thời gian qua dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, kinh tế của huyện Yên Dũng đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân khu vực nông thôn ngày một cải thiện và nâng lên đáng kể. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế đem lại, lượng rác thải phát sinh ngày càng đa dạng về số lượng và chủng loại, xuất hiện ngày càng nhiều loại khó xử lý, trong khi công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định tại các khu vực công cộng vẫn còn diễn ra phổ biến làm mất cảnh quan sinh thái, gây ô nhiễm môi trường...

Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 278/KHUBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, trong quý III/2023, Huyện ủy, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền huyện duy trì việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền, ghi hình, đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, chôn lấp và bảo vệ



Thu gom rác tại thôn Dũng Tiến, xã Hương Gián

môi trường nông thôn trên địa bàn huyện với 44 tin, bài trên sóng phát thanh, bản tin truyền hình, cổng thông tin điện tử của UBND huyện...

UBND huyện đã phát động nhân rộng mô hình điểm về thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn tiếp tục tăng cường phát triển và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý triệt để rác thải, tập kết rác thải đúng nơi quy định; đã xây dựng và phát triển được 10 mô hình, hoạt động thường xuyên như mô hình “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Làng xã xanh-sạch-đẹp” của Đoàn Thanh niên tại 18/18 xã, thị trấn; mô hình “Con đường

hoa phụ nữ” có 200 con đường, “Thu gom rác thải tái chế”, “Đổi rác thải lấy xô” tại 159 thôn, tổ dân phố, “Phụ nữ sống xanh”, “Cánh đồng không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” có 261 cánh đồng, “Đoạn đường tự quản vệ sinh môi trường”, “Ngõ phụ nữ tự quản” của Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai tại 18 xã, thị trấn với 24.000 Hội viên tham gia.

Việc thực hiện quy định, quy chế quản lý rác thải sinh hoạt tiếp tục được triển khai. Duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, nước thải, nộp phí vệ sinh môi trường theo hương ước, quy ước thôn đã được thông qua và niêm yết tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn và đưa nội dung thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt là một

trong những tiêu chí đánh giá, bình xét gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa từ năm 2021.

Công tác quy hoạch, bố trí điểm tập kết rác thải tạm thời được thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí xây dựng các điểm tập kết rác thải tạm thời tại các thôn, tổ dân phố, đã bố trí được 1.516 điểm tập kết rác thải tạm thời (riêng thị trấn Neo cũ và mặt bằng đường tỉnh lộ thu gom trước cửa nhà dân); tần suất thu gom, vận chuyển tại các xã 02 ngày/lần, thị trấn 01 ngày/lần; phương tiện thu gom gồm có 17 ô tô, 02 xe ba bánh, 07 xe công nông... Đồng thời duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải: Bố trí 01 công ty, 02 hợp tác xã và 02 tổ vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển rác: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Á Đại Lợi thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải tập trung của 14 xã, thị trấn; Hợp tác xã môi trường thị trấn Neo (thu gom, vận chuyển rác xã Tiên Phong), vận chuyển về khu xử lý rác tập trung của huyện tại thị trấn Nham Biền để xử lý bằng lò đốt; Hợp tác xã Đồng Phát (thu gom, vận chuyển rác thị trấn Tân An) và 02 Tổ vệ sinh môi trường xã Cảnh Thụy, Lăng Sơn thu gom vận chuyển rác của xã chuyên về khu xử lý tập trung của xã để xử lý bằng lò đốt theo quy định; 159/159 (đạt 100%) các thôn có tổ tự quản về bảo vệ môi trường; Trong quý III/2023 đã tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý được 1.800 m³ rác tồn ven khu, cụm công

ngiệp, ven đường tỉnh lộ, Quốc lộ thuộc địa phận các xã Nội Hoàng, Tiên Phong, Hương Gián. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Á Đại Lợi, Hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường tăng cường thu gom rác thải tại các điểm tập kết đặc biệt các điểm ven đường tỉnh lộ, khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo UBND xã Nội Hoàng, Tiên Phong bố trí xây dựng ga để rác đảm bảo theo quy định.

Hiện nay, huyện đang bố trí 04 khu xử lý tập trung xử lý rác thải, trong đó 01 khu hiện đang tiếp nhận và xử lý rác tập trung bằng lò đốt công nghệ cho 15 xã, thị trấn; 03 khu xử lý tập trung bằng lò đốt công nghệ của 03 xã Cảnh Thụy, Lăng Sơn và thị trấn Tân An; Khu xử lý rác thải tập trung thị trấn Nham Biền, trung bình mỗi tháng lò đốt tiếp nhận, phân loại, xử lý được khoảng 1.700 tấn (90%) rác thải của 15 xã, thị trấn chuyển về, do lượng rác phát sinh nhiều, trong tháng khu lò đốt rác tập trung đã tiếp nhận 1.780 - 1.800 tấn, trong khi lò đốt chỉ phân loại, xử lý được khoảng 1.700 tấn rác nên còn tồn một lượng lớn rác chưa được xử lý đang tập kết trên bãi (hiện còn tồn trên bãi khoảng 30.000m³, một phần đã được phun chế phẩm, ủ, đảo rác). Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty cổ phần đầu

tư xử lý môi trường Bắc Giang nhanh chóng sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng của lò đốt; có biện pháp thu gom, xử lý toàn bộ khí thải lò đốt; thu gom, xử lý nước thải, khí thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; thực hiện hỗ trợ, bồi thường thiệt hại về lúa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi khói lò đốt gây ra. Khối lượng rác thải phát sinh trong quý trung bình 94,2 tấn, tỷ lệ thu gom 97,0 % ...

Việc bố trí các bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV tiếp tục được thực hiện. Đến nay có 18/18 xã, thị trấn đã bố trí được 1.295 bể chứa, thùng rác bằng nhựa để lưu chứa tạm thời vỏ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí thu gom, tập kết về bãi rác thải của thôn, tổ dân phố (hiện không còn hoạt động) để hợp đồng với Công ty cổ phần xử lý chất thải công nghiệp Hòa Bình về thu gom, xử lý theo quy định.

Việc thu phí năm 2023 trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện được thực hiện theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện với mức thu 7.000 - 15.000 đồng/khẩu/tháng; giao chỉ tiêu thu cho các xã, thị trấn tự chủ quản lý tiền thu và chi cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn. Tỷ lệ thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện đạt trên 86%.../.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Chuyển đổi số quốc gia được xác định là giải pháp đột phá, là cơ hội để nước ta bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong thời gian qua, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Dũng đã được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện Ủy, HĐND&UBND huyện Yên Dũng xác định công tác Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng giai đoạn hiện nay, huyện đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như địa bàn huyện Yên Dũng nói riêng. Do đó công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển chính quyền số.

Từ thực tiễn trong việc thực hiện chuyển đổi số trong thời gian qua trên địa bàn huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:



Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình “Tháp sáng vùng quê” tại xã Quỳnh Sơn

Thứ nhất, trong công tác chỉ đạo, điều hành phải có sự quan tâm vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Phải có hệ thống chỉ đạo, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, phải làm thay đổi, chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức về chuyển đổi số về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân đối với sự phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh.

Thứ ba, cần nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên

địa bàn huyện trong việc thực hiện chuyển đổi số mà công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ then chốt để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên các phương tiện thông tin để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn bộ hệ thống chính trị.

Thứ tư, phải thường xuyên khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hiệu quả việc chuyển đổi số tại đơn vị mình thông qua lựa chọn nội dung

và sự vận dụng sáng tạo của các cơ chế chính sách về chuyển đổi số.

Thứ năm, phải lồng ghép sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và các nguồn lực đa dạng, đặc biệt là sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác chuyển đổi số, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong công tác phát triển tổng thể về chuyển đổi số tại địa phương.

Thứ sáu, cần tập trung đầu tư công sức, kinh nghiệm, thời gian, tích cực, chủ động để kịp thời đưa công tác chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực với mỗi đơn vị, mỗi địa phương, mỗi gia đình, mỗi người dân để ngày càng thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số huyện Yên Dũng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ bảy, cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện; các cơ quan chức năng của huyện cần làm tốt công tác phối hợp, áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số đã được UBND huyện giao.

Thứ tám, phải làm thay đổi, chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức về chuyển đổi số về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức và

người dân đối với sự phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh.

Thứ chín, trong công tác chỉ đạo, điều hành phải có sự quan tâm vào cuộc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo, phân công, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo hướng sát nhiệm vụ, sát việc, sát người, cụ thể:

Kiểm tra, đánh giá nhìn nhận trên thực tế làm việc của đội ngũ thực hiện chuyển đổi số (Bộ phận nào phải đảm đương thực hiện nhiệm vụ này hàng ngày, hàng giờ, thực hiện ra sao, thực hiện như thế nào? Bộ phận nào thành lập ra chỉ mang tính hình thức, không hiệu quả...) để từ đó có sự điều chỉnh cần thiết, kịp thời trong việc: Bố trí biên chế công chức, bố trí, hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo tác nghiệp, khen thưởng, phê bình... đối với các cơ quan đơn vị, bộ phận công chức - đặc biệt là những đồng chí trực tiếp hàng ngày thực thi nhiệm vụ về chuyển đổi số tạo ra sự khách quan, công bằng thực sự để công chức có thêm động lực làm việc và cống hiến. Kiên quyết cắt bỏ những chi phí đầu tư ở những khâu không hiệu quả, không cần thiết trên cơ sở nắm bắt, kiểm tra thực tế. Cần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức tuyên truyền trong việc thực hiện chuyển đổi số theo hướng rõ

ràng, cụ thể, sát với từng cấp, rõ nội dung từng lĩnh vực đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; thông tin trên nhiều phương tiện thông tin để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn bộ hệ thống chính trị.

Thường xuyên khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hiệu quả việc chuyển đổi số tại đơn vị mình thông qua lựa chọn nội dung và sự vận dụng sáng tạo của các cơ chế chính sách về chuyển đổi số đặc biệt là những bộ phận công chức trực tiếp thực hiện.

Thứ mười, việc chuyển đổi số trong giáo dục đã và đang tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao trong quản lý, dạy học, kiểm tra và đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện giai đoạn tiếp theo. Chuyển đổi số không phải là công việc dễ dàng một sớm, một chiều song với sự nỗ lực, tinh thần cầu thị, quyết tâm của cơ quan Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học toàn ngành sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số tạo sự phát triển bền vững trong ngành giáo dục của huyện nhà.../.

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH

Chống phá Quân đội là âm mưu xuyên suốt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thể lực thù địch. Gần đây, mưu đồ này được chúng thực hiện một cách ráo riết và trực diện hơn, với những thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt nhằm “phi chính trị hoá quân đội”, giảm sút niềm tin, uy tín, gắn bó máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Quân đội. Vì vậy, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá quân đội của các thể lực thù địch trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết.

Với mưu đồ đen tối, các thể lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc, hòng “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Chúng coi đây là một trong ba trọng tâm chống Đảng, Nhà nước và hướng lái, chuyển hóa cách mạng Việt Nam. Kế hoạch của chúng là: lấy phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu. Thủ đoạn đó không mới, nhưng cực kỳ nguy hiểm, nhằm xóa nhòa bản chất giai



Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

cấp, chức năng chính trị, xã hội của lực lượng vũ trang cách mạng; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và bị vô hiệu hóa.

Nguy hiểm hơn, để nhanh chóng đạt được âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, các thể lực thù địch, phản động triệt để sử dụng các Internet và mạng xã hội tán phát nhiều tài liệu, bài viết, “Thư ngỏ” trên các trang mạng xã hội tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, đảng viên trong quân đội “từ bỏ chế độ”, “từ bỏ Đảng”, “ủng hộ” phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của người

dân, tham gia “phong trào đấu tranh lật đổ chế độ”; lợi dụng các thông tin, tài liệu, hình ảnh có liên quan đến quân đội do báo chí phản ánh để lồng ghép các hình ảnh, bài viết nói xấu, hạ uy tín chỉ huy, tướng lĩnh và cán bộ, chiến sĩ, gây ảnh hưởng tới hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; Thâm độc hơn, chúng móc nối, chỉ đạo một số đối tượng giả danh cán bộ, chiến sĩ trà trộn vào các cuộc tuần hành, biểu tình của người dân, sau đó chụp ảnh, quay video clip tán phát trên không gian mạng, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta, hô hào, lôi kéo người dân biểu tình gây ảnh hưởng tới uy tín của quân đội...

(Xem tiếp trang 26)

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

1- Hỏi: Đồng chí A là Chi ủy viên của Chi bộ cơ sở X bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng không bị áp dụng biện pháp tạm giam, trường hợp này tổ chức đảng có phải đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên hay đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đồng chí A không? Nếu bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng là bao nhiêu ngày?

Trả lời: Khoản 2, Điều 28, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định: “Đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng; cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng đương nhiên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy; cấp ủy viên bị khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy nhưng vẫn được sinh hoạt đảng”.

Tại Khoản 2, Điều 31, Quy định số 22-QĐ/TW nêu trên cũng quy định: “Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên (kể cả cấp ủy viên) bị truy tố, bị tạm giam và thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên bị khởi tố được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A là Chi ủy viên bị Cơ quan điều tra khởi tố thì tổ chức đảng có

thẩm quyền phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đảng viên A. Do đảng viên A không bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền tạm giam, truy tố nên vẫn được sinh hoạt đảng (nếu không bị tổ chức đảng có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng). Thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đảng viên được tính theo thời hạn quy định của pháp luật được hiểu là tính theo thời hạn điều tra, truy tố, xét xử hoặc thời hạn tạm giam quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự.

2- Hỏi: Đảng viên vi phạm kỷ luật lao động, sau khi bị kỷ luật về chính quyền thì lãnh đạo đơn vị mới báo cáo, đề nghị cấp ủy xem xét, kỷ luật đảng viên theo quy định của Đảng. Tuy nhiên, tính từ khi nhận được báo cáo, đề nghị đến khi cấp ủy ra quyết định kỷ luật đảng viên, đã hơn 30 ngày làm việc. Vậy, việc cấp ủy ra quyết định kỷ luật đảng đối với đảng viên sau 30 ngày làm việc thì có bị coi là vi phạm thời hạn theo quy định của Đảng không?

Trả lời: Tại Khoản 10, Điều 2, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật. Đảng viên bị kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải quyết định thi hành kỷ luật về Đảng”.

☞ Tại Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư quy định: *“1.1.5. Sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét xử lý về kỷ luật đảng, chậm nhất 5 ngày, tổ chức đảng phải có văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị với các tổ chức có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự. Chậm nhất 30 ngày, khi nhận được văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị của tổ chức đảng có thẩm quyền, các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên, nếu quá thời hạn trên phải báo cáo rõ lý do đối với tổ chức đảng đã chỉ đạo hoặc đề nghị”.*

Căn cứ quy định trên, khi tổ chức đảng nhận được thông báo của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội về cán bộ, hội viên là đảng viên vi phạm kỷ luật thì trong thời hạn 30 ngày làm việc, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng hoặc ngược lại. Quy định trên không bắt buộc trong thời hạn 30 ngày làm việc phải thực hiện xong quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về đảng./.

ĐẤU TRANH...

(Tiếp theo trang 24)

Những năm qua, cùng với lực lượng quân đội cả nước, Đảng uỷ, chỉ huy Ban CHQS huyện đã luôn quan tâm và chủ động hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức học tập, nghiên cứu các tài liệu, chuyên đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ ý thức cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng bản chất hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại của chúng, nhất là các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật và các quy định của Quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của kẻ địch và phân tử xấu trên địa bàn huyện; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp xử lý tốt các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra, giữ vững đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, hoàn thành tốt

mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó chỉ đạo, phát huy vai trò “Lực lượng 47” huyện, tăng cường chia sẻ, bình luận, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng về bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những tấm gương bình dị, cao quý, hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, gương người tốt, việc tốt...

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp. Do vậy, Ban CHQS huyện xác định đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên, làm cơ sở bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Quân đội huyện nói riêng và Quân đội cả nước nói chung vững mạnh về chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang “*Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng*”./.

TIN TRONG HUYỆN

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT, CHẤM CHỈNH VIỆC SỬ DỤNG CỜ ĐẢNG, HÌNH ẢNH CỜ ĐẢNG

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có văn bản yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy khẩn trương kiểm tra và thu hồi, gỡ bỏ, thay thế Đảng kỳ không đúng quy cách (theo quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương), bị hỏng, bạc màu ở những nơi công cộng, trên đường phố, khu lưu niệm, nhà lưu niệm, khu di tích lịch sử cách mạng, trong khuôn viên, phòng họp, hội trường... của các cơ quan, đơn vị... Việc thu hồi và thay thế thực hiện theo Điều 24 của Quy định 99-QĐ/TW và Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW...

GIAO CHỈ TIÊU CẤP GCNQSD ĐẤT CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính năm 2024 trên địa bàn huyện. Theo đó UBND huyện giao chỉ tiêu cấp GCNQSD đất cho các xã, thị trấn năm 2024 Cấp sau đo đạc bản đồ địa chính (kể cả cấp đổi và cấp lần đầu, cấp sau dồn điền, đổi thửa): 4.000 giấy chứng nhận; cụ thể các xã: Đồng Phúc 150 giấy, Đồng Việt 50 giấy, Đức Giang 200 giấy, Tiến Dũng 100 giấy, Cảnh Thụy 250 giấy, Yên Lư 350 giấy, Tiền Phong 300 giấy, Nội Hoàng 50 giấy, Tân Liễu 100 giấy, Xuân Phú 450 giấy, Lãng Sơn 100 giấy, Quỳnh Sơn 50 giấy, Lão Hộ 200 giấy, Trí Yên 100 giấy, thị trấn Nham Biền 500 giấy, thị trấn Tân An 650 giấy, Tư Mại 150 giấy, Hương Gián 250 giấy).

RA MẮT CÂU LẠC BỘ “NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI CẤP TỈNH, CẤP TRUNG ƯƠNG” THUỘC 7 XÃ KHU ĐÔNG BẮC


Ngày 10/11/2023, Hội Nông dân huyện tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản

xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương” thuộc 7 xã khu Đông Bắc; tổ chức ra mắt chi hội nghề nghiệp trồng màu thôn Ngọc Sơn (xã Quỳnh Sơn), truyền thông triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng NTM” năm 2023. Nhân dịp này, Hội nông dân huyện đã phối hợp Ban kinh tế- Hội nông dân tỉnh, Đoàn nghiên cứu Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin đến các thành viên các nội dung chuyên đề về “Vai trò của hội viên nông dân trong xây dựng NTM”; cách phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cách ủ phân hữu cơ; hướng dẫn cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây khoai tây, kỹ thuật trồng dưa...

THĂM HỎI, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2023, ngày 17/11/2023, Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban ATGT huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có nạn nhân bị TNGT tại xã Tân Liễu, Xuân Phú... Tại đây, ngoài hỗ trợ quà, đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và huyện cùng các thành viên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các gia đình, chia sẻ những đau thương mất mát do hậu quả các vụ TNGT và bày tỏ mong muốn các thành viên trong gia đình nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để hòa nhập cộng đồng. /.

Tiếp tục cao điểm xử lý vi phạm nông độ cồn trên địa bàn huyện

Trong tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an huyện thực hiện các chốt kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ CSGT, cảnh sát cơ động Công an tỉnh; tất cả cán bộ, chiến sĩ CSGT Trật tự Công an huyện; cán bộ, 

☞ chiến sĩ công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm về “Người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy”. Cùng với lập biên bản vi phạm hành chính tại địa điểm vi phạm, lực lượng công an sẽ tiến hành xác minh, làm rõ người vi phạm. Trường hợp phát hiện người vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức sẽ tiến hành thông báo về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú để xử lý nghiêm theo quy định.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN YÊN DŨNG DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

Từ ngày 13/11-18/11/2023, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số thôn, tổ dân phố tại một số huyện. Dự Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo huyện bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả Nhân dân các địa phương đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước; truyền thống tốt đẹp đó đã được bà con Nhân dân địa phương nói chung luôn gìn giữ và phát huy. Các đồng chí mong muốn trong thời gian tới mỗi cán bộ và Nhân dân trong tổ dân phố phát huy kết quả đã đạt được, đặc biệt là truyền thống lâu đời về hiếu học và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN DỰ LỄ KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2023) TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

Ngày 20/11/2023, hệ thống các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và dạy nghề, Quân sự... trên địa bàn huyện long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023). Nhân

dịp này, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tham dự Lễ kỷ niệm tại một số trường học trên địa bàn như Trường THPT Yên Dũng số 1, Trường THCS Hương Gián, Trường THCS Cảnh Thụy, Trường Quân sự Quân đoàn 2.... Tại đây, các đồng chí đã tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục, các thầy, cô giáo; gửi lời tri ân và kính chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, có thêm nhiều nghị lực và quyết tâm, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.

TRIỂN KHAI “THÁNG CAO ĐIỂM VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ” NĂM 2024

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế” năm 2024. Theo Kế hoạch, phần đầu năm 2024 có trên 99,6% dân số của huyện có thẻ BHYT. Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2024 thực hiện từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023 với Chủ đề truyền thông: “Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình”. Trên cơ sở đó, UBND huyện giao các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Tháng cao điểm có hiệu quả theo Kế hoạch./.

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay trên địa bàn huyện có 20 doanh nghiệp Hợp tác xã/tổng số 60 doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm mạng xã hội có chức năng giao dịch thương mại điện tử. Toàn huyện có trên 50% doanh nghiệp/ Hợp tác xã trong tổng số 60 doanh nghiệp/ Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động./.

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG SÂN GOLF, DỊCH VỤ YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500. Cụ thể, điều chỉnh thay đổi phương án bố trí tổng mặt bằng và vị trí một số hạng mục công trình, hồ Golf của giai đoạn 2, giai đoạn 3 và một phần của giai đoạn 1. Cùng với đó, điều chỉnh lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 04/02/2013; Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 25/9/2013; Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 06/06/2016; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 01/08/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 11/2023 CỦA UBND TỈNH

Ngày 20/11/2023, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 11/2023. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ các chỉ tiêu tăng trưởng thấp, khó đạt năm 2023, đồng thời đưa ra các giải pháp tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua một số dự thảo văn bản: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Dự toán NSNN năm 2023; Dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2024; Kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2024-2026; Báo cáo của UBND tỉnh về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trên cơ sở đó, các đại biểu nhất trí các chỉ tiêu đề ra năm 2024,

trong đó có 18 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 9 chỉ tiêu về kinh tế, 5 chỉ tiêu xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường...

BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU DỊCH CUỐI NĂM 2023 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công Thương vừa có Công văn về việc xây dựng Kế hoạch cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị trên cơ sở kinh nghiệm của những năm trước và bối cảnh, tình hình thực tế của năm nay, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu phân tích đánh giá, dự báo nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng và năng lực sản xuất, kinh doanh của đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch và phương án sản xuất, kinh doanh bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bánh kẹo phục vụ Tết...; nhằm giảm thiểu tối đa xảy ra tình trạng thiếu nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường trên địa bàn tỉnh hoặc tồn đọng nhiều hàng hóa ngoài kế hoạch sau Tết Nguyên đán...

BẮC GIANG CÓ 5 THẦY CÔ GIÁO ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN VÀ VINH DỰ TRỞ THÀNH NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU NĂM 2023

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành quyết định tặng Bằng khen cho 200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm học 2022 - 2023. Ngành GD&ĐT Bắc Giang có 5 nhà giáo được tặng Bằng khen. Trong đó, có thầy Vương Trường Sơn - trường THPT Chuyên Bắc Giang, cô





Nguyễn Thị Phương Thảo - trường Mầm non Hương Vĩ (huyện Yên Thế), cô Lê Thị Hà và thầy Trần Bá Minh đến từ trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang), cô Nguyễn Thị Yến - trường THPT Lục Nam. Việc xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu được thực hiện hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước đã có đóng góp xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị, trường học.

BẮC GIANG BIỂU DƯƠNG 89 ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO, TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT VỀ DÂN VẬN

Ngày 15/11/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2023. Tại đây, 14 tập thể, 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo"; 89 mô hình được Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận là điển hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi báo chí viết về các mô hình, điển hình dân vận khéo tiêu biểu giai đoạn 2022 – 2023 với 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 16/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp 6 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thông tin chuyên đề: Cục diện thế giới, khu vực thời gian gần đây; dự báo tình hình và những khuyến nghị đối với Việt Nam và tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. Qua hội nghị đã giúp cho cán

bộ chủ chốt của tỉnh Bắc Giang có thêm nhiều tư liệu, thông tin về tình hình thế giới, phục hồi kinh tế toàn cầu hậu Covid-19, những vấn đề liên quan đến thời cơ, thách thức của Việt Nam và đặc biệt đối với tỉnh Bắc Giang.

SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG, NÂNG HIỆU QUẢ THỰC THI CÔNG VỤ

Để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, nâng hiệu quả thực thi công vụ. Thời gian tới, nhất là những tháng cuối năm, Sở Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ tại cơ sở; phát huy hiệu quả của các kênh giám sát, tiếp nhận thông tin từ nhân dân; đồng thời tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định của tỉnh liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

LIÊN HOAN HÁT THEN, ĐÀN TÍNH TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2023.

Liên hoan quy tụ hơn 150 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công là người dân tộc Tày, Nùng đang sinh sống, học tập, làm việc tại 5 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Tại đây, các đội thi đã thể hiện 25 tiết mục đặc sắc theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Bắc Giang; gương người tốt, việc tốt; phản ánh cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương. Kết thúc, BTC trao giải tiết mục gồm: 2 giải Xuất sắc, 7 giải A, 8 giải B, 8 giải C; giải toàn đoàn gồm 3 giải A, 2 giải B./.

Người dân có thể sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế tích hợp trên ứng dụng VNeID thay cho thẻ Bảo hiểm y tế bằng giấy

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định đã quy định về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử khi tham gia khám, chữa bệnh.

Theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân. Trong khi đó, khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP yêu cầu khi đi khám, chữa bệnh, người bệnh phải xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh, ngoài việc phải xuất trình một trong các giấy tờ như giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; giấy xác nhận của Công an cấp xã; giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác, Nghị định 75/2023/NĐ-CP còn cho phép người bệnh xuất trình giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Như vậy, nếu giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, người bệnh hoàn toàn có thể sử dụng hình ảnh giấy tờ trên đó để làm thủ tục khám, chữa bệnh hưởng BHYT.

Vậy, người dân khi đi khám BHYT từ 03/12/2023 có thể sử dụng các loại giấy tờ như:

- Thẻ BHYT giấy.
- Thẻ CCCD gắn chip thay thẻ BHYT giấy.
- Ứng dụng VssID thay thẻ BHYT giấy.
- Ứng dụng VNeID thay thẻ BHYT giấy.

Để dùng ứng dụng định danh điện tử VNeID đi khám bệnh thay cho thẻ BHYT bằng giấy, trước tiên phải tích hợp thông tin thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID.

Để được tích hợp thông tin BHYT trên ứng dụng này, công dân cần phải đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại cơ quan Công an nơi thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân.

Sau khi đăng ký được tài khoản định danh mức 2, để tích hợp thẻ BHYT cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”. Rồi bấm chọn “Tích hợp thông tin”.

Bước 3: Chọn “Tạo mới yêu cầu”.

Bước 4: Bấm vào dấu mũi tên và chọn “Thẻ BHYT”.

Bước 5. Nhập số thẻ BHYT và nhấn chọn “Gửi yêu cầu”.

Sau đó, kiểm tra lại yêu cầu bằng cách vào “Ví giấy tờ”, bấm chọn “Thẻ BHYT”.

Sau khi bước tích hợp được thực hiện thành công, công dân có thể sử dụng thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng định danh điện tử VNeID để thay cho thẻ BHYT giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT.

Ngoài ra, Nghị định đã có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các “nút thắt” vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bổ sung và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, sửa đổi mức hưởng bảo hiểm y tế và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế như: Bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế; bổ sung, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế; tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, và cơ quan bảo hiểm xã hội.../.

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2023

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện tháng 11/2023.

3. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tuyên truyền về các hoạt động đối nội và đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

6. Tuyên truyền về tình hình Cuộc xung đột giữa Israel và Lực lượng Hamas.

7. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm:

- Kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2023).

- Kỷ niệm 77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2023).

- Kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2023).

- Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2023).

- Kỷ niệm 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2023) và 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2023).

8. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- *Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)!*

- *Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới!*

- *Ra sức cùng cố, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển!*

- *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!*

- *Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!*

- *Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!*

- *Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!*

- *Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!*

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Tạ Quang Khải

Phó Bí thư TT Huyện ủy

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

Dương Văn Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP

Ban Biên tập

Bản tin "Thông báo nội bộ"
Huyện ủy Yên Dũng

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

Thanh Lâm

Nguồn tài liệu:
Huyện ủy, HĐND – UBND,
các phòng, ban, cơ quan
trực thuộc huyện và các CTV.

TRONG SỐ NÀY

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu
TIN TRONG HUYỆN

■ Kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 11/2023

■ Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới

■ Một số kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

■ Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn huyện

■ Triển khai nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện

■ Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện

■ Toà án nhân dân huyện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023

■ Một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn huyện

■ Một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trên địa bàn huyện

■ Một số kết quả trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện quý III/2023

■ Bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện

■ Đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch

HỎI- ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

TIN TRONG HUYỆN

TIN TRONG TỈNH

CHÍNH SÁCH MỚI

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2023

In 520 bản, khổ 19 x 27cm. Bản tin xuất bản hàng tháng. **Chế bản và in tại Nhà in Báo Bắc Giang, địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204.3526656. Giấy phép xuất bản số 03/GP-XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang cấp ngày 03 tháng 01 năm 2023.**



Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện với cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện năm 2023



Đ/c Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11/2023